

งานประกวด Ganja Cup ฉบับแรกของ Prempavee.com© ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์หลักของงานนี้คือการกำหนดเกณฑ์คุณภาพใหม่สำหรับกัญชาแบบ Landraces, Local, และ Hybrids ที่ปลูกโดยใช้เทคนิคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเกษตรธรรมชาติ, การใช้ร่วมกัน, การเกษตรอินทรีย์, พหุคุณธรรมชาติ และวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้หลักการเดียวกัน เช่นเดียวกับหลายวิธีการเกษตรท้องถิ่นโบราณ

วัตถุประสงค์รองที่สำคัญคือการสร้างระบบการรับรอง "สถานที่กำเนิดและการเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ" (POONF)* ผู้เข้าร่วมทั้งหมดใน Ganja Cup จะสามารถเข้าสู่ตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ของตนที่สัมพันธ์กับใบรับรองอย่างเป็นทางการ

เปิดรับสมัคร:

ผู้ปลูกแบบมืออาชีพและไม่มีมืออาชีพ, ผู้ประพันธ์, ร้านขายยาสมุนไพรที่ปลูกในประเทศไทยหรือมอบการปลูกให้กับเกษตรกรไทยในนามของตนเอง (ในกรณีนี้ควรระบุชื่อเกษตรกรและสถานที่ปลูกในชื่อ)

ฟาร์มที่ปลูกด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์, ดินมีชีวิต, การเกษตรพื้นที่, การเกษตรธรรมชาติ, การเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ, การเกษตร

รางวัล:

การแข่งขัน Ganja Cup นี้ไม่ได้ถูกกำหนดโดยการแข่งขัน แต่เป็นชุมชนที่สนับสนุนกัน ทุกคนจะได้รับประโยชน์เพราะเราจะสร้างเครือข่ายของผู้ปลูกพืช ผู้จัดจำหน่าย และผู้ใช้งาน รวมถึงการรับรองอิสระจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และเอาใจความสนุกสนานของการแข่งขันด้วยการมอบรางวัลและถ้วยรางวัล สำหรับการเข้าร่วม Ganja Cup จะต้องมีค่าลงทะเบียนสำหรับเกษตรกร ผู้ปลูกพืช ร้านขายยา ผู้ประพันธ์ ผู้สนับสนุน และแฟน...

การจัดงานประกอบด้วยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) จะจัดขึ้นในวันที่ Happy 420 (20 เมษายน 2024) เพราะจะมีการนำเสนอดอกไม้ที่เก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม / มกราคม หรือในภายหลัง สถานที่ที่ต้องได้รับการกำหนด ** ก่อน Grand Final ยังมีจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอื่น ๆ และงานรองที่จะจัดขึ้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ออนไลน์ และ (บางที) ร่วมกับประเทศอื่น ๆ

การจัดการแข่งขันนี้จะมุ่งเน้นการเพิ่มราคารางวัล และจะแบ่งเป็นอัตราส่วนดังนี้:

35% เพื่อสร้างระบบการรับรอง POONF

35% เพื่อสร้างกองทุนและให้เครดิตไมโครไฟ

การแข่งขัน Ganja Cup ในประเทศไทยครั้งแรกจะมีการใช้งบประมาณ 30% สำหรับการจัดการและการออกแบบงานแข่งขันที่จะเป็นการบริหารจัดการโปร่งใส 100% ทุกฐานะที่เหลือจะถูกใช้ในการสนับสนุนดังนี้:

50% สร้างกองทุนเพื่อสนับสนุนผู้ต้องขังทั่วโลกที่ตอนนี้อยู่ในเรือนจำเนื่องจากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
กัญชาในประเทศอื่น

50% สร้างกองทุนเพื่อสนับสนุนชาวสวนกัญชาไทยที่ตกอยู่ในวิกฤติธรรมชาติหรืออุบัติเหตุ

รางวัล **Jackpot** จะถูกนำเสนอโดยผู้สนับสนุน

หมวดหมู่ 1 สายพันธุ์มูลค่าสูง (มากกว่า 35,000 บาทต่อกิโลกรัม)

โปรดักเกอร์ เจ้าหน้าที่ร้านขายยาสมุนไพร และผู้ผสมพันธุ์: ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะต้องส่งสายพันธุ์ 20 กรัมและ 3,600 บาท
ให้กับองค์กร จากนั้นจะถูกสุ่มสิ่งส่งมอบ 10 แพ็คขนาด 1 กรัม (ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้สำหรับรอบชิงชนะเลิศ หากพวกเขา
ชนะการแข่งขันหรือแจกจ่ายในการแข่งขันต่อไปให้กับกรรมการตัดสิน) พวกเขาจะสามารถระบุสายพันธุ์ทั้งหมดที่ต้องการ
ได้ แต่พวกเขาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ลดลงไป 50% สำหรับสายพันธุ์เพิ่มเติมทุกครั้ง

พวกเขาจะต้องประกาศ: 1 ชื่อผู้ปลูก 2 สถานที่ 3 สายพันธุ์ 4 วิธีการปลูก 5 ราคาสำหรับประชาชน 6 ราคาส่ง (ถ้ามี) 9
ภาพของขั้นตอนการปลูก การแห้งและการหมัก 10 อื่น ๆ

ในกรณีที่ต้องใช้ปริมาณมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกรรมการตัดสิน องค์กรจะคืนเงิน 200 บาทต่อกรัม
ให้แก่ผู้ปลูก

ในกรณีที่จะต้องใช้ปริมาณมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกรรมการตัดสิน องค์กรจะจ่ายเงิน 200 บาทต่อกรัม
ให้แก่ผู้ปลูก

หมวดหมู่ 2 สายพันธุ์ที่มีราคาตั้งแต่ 10,000 ถึง 35,000 บาทต่อกิโลกรัม

ผู้ปลูกมืออาชีพ, ร้านขายยาสามัญ, ผู้ผสมพันธุ์: ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะต้องส่งสายพันธุ์ 50 กรัมและเงิน 2,000 บาทให้กับ
องค์กร จากนั้นจะมีการสุ่มแบ่งสายพันธุ์เป็น 20 ชุดขนาด 1 กรัม (ส่วนที่เหลือจะถูกเก็บไว้สำหรับรอบชิงชนะเลิศหรือจะ
ถูกกระจายให้กับกรรมการตัดสินในการแข่งขันครั้งต่อไป) ผู้เข้าร่วมจะสามารถระบุรายชื่อสายพันธุ์ทั้งหมดที่ต้องการได้
แต่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ลดลงไป 50% สำหรับสายพันธุ์เพิ่มเติมทุกครั้ง

ผู้เข้าร่วมจะต้องระบุ: 1 ชื่อของผู้ปลูก 2 สถานที่ 3 สายพันธุ์ 4 วิธีการปลูก 5 ราคาสำหรับสาธารณะ 6 ราคาขายส่ง
(ตัวเลือก) 9 รูปภาพขั้นตอนการปลูก, การแห้งและการหมัก 10 อื่น ๆ

ในกรณีที่ต้องใช้ปริมาณมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกรรมการตัดสิน องค์กรจะจ่ายเงิน

Amatorial Growers: ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องส่งสายพันธุ์ 50 กรัมและเงิน 1000 บาทถึงสถาบัน จากนั้นจะถูกสุ่ม
ตัวอย่าง 20 แพ็คขนาด 1 กรัม (ส่วนที่เหลือจะถูกเก็บไว้สำหรับรอบชิงชนะเลิศหรือจะแจกจ่ายใหม่ในการแข่งขันครั้งต่อไป
ให้แก่คณะกรรมการตัดสิน) พวกเขาสามารถระบุสายพันธุ์ทั้งหมดที่ต้องการได้ แต่จะต้องชำระเงินลดลง 50% สำหรับสาย
พันธุ์เพิ่มเติมทุกครั้ง

พวกเขาจะต้องประกาศ: 1 ชื่อของผู้ปลูก 2 ที่ตั้ง 3 สายพันธุ์ 4 วิธีการปลูก 5 ราคาสำหรับประชาชน 6 ราคาสำหรับขายส่ง (ตัวเล็ก) 9 รูปภาพของขั้นตอนการปลูก แห้งและการบำรุงรักษา 10 อื่นๆ

ในกรณีที่ต้องใช้ปริมาณมากขึ้นเพื่อให้ตรงตามคำขอของคณะกรรมการตัดสิน สถาบันจะจ่ายเงิน 100 บาทต่อกรัมให้แก่ผู้ปลูก

หมวดหมู่ที่ 3 (ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อกิโลกรัม)

ผู้ปลูกมืออาชีพ, ร้านขายยาสมุนไพร, ผู้ผสมพันธุ์: ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องส่ง 100 กรัมของต้นกัญชาแห้ง/สุกแล้ว และ 5,000 บาทให้กับองค์กร จากนั้นจะมีการสุ่มเลือกตัวอย่าง 20 หนีบขนาด 2 กรัม ผู้เข้าแข่งขันสามารถระบุชนิดของต้นกัญชาได้ทั้งหมด แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมลดลง 50% สำหรับชนิดของต้นกัญชาเพิ่มเติมทุกครั้ง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องระบุ: 1 ชื่อของผู้ปลูก 2 สถานที่ 3 ชนิดของต้นกัญชา 4 วิธีการปลูก 5 ราคาต่อ 100 กรัม สำหรับประชาชน 6 ราคาส่งสำหรับ 10 กิโลกรัม (ไม่บังคับ) 9 ภาพถ่ายของขั้นตอนการปลูก, แห้งและหมัก 10 อื่นๆ

ในกรณีที่ต้องการปริมาณมากกว่านี้เพื่อสอดคล้องตามคำขอของกรรมการตัดสิน องค์กรจะชำระเงิน 10 บาทต่อกรัมให้แก่ผู้ปลูก

ในกรณีที่ต้องการปริมาณมากกว่าเพื่อสอดคล้องกับคำขอของกรรมการตัดสิน องค์กรจะจ่ายเงิน 10 บาทต่อกรัมให้แก่ผู้ปลูก

คณะกรรมการผู้ตัดสิน

ผู้ตัดสินจากประชาชนและคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะต้องลงนามในระบบการจัดอันดับดังต่อไปนี้และร่วมประชุมออนไลน์เพื่อตัดสินใจ และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนงานเพื่อให้เกษตรกรสามารถส่งปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้ เมื่อเกษตรกรบางคนไม่สามารถทำตามคำขอได้เราจะใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อกำหนดคะแนนสุดท้ายของเขา

คณะกรรมการผู้ตัดสินจากประชาชน: สมาชิกแต่ละคนของคณะกรรมการผู้ตัดสินจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน 2000 บาทสำหรับหมวดหมู่ที่ 1; 1000 บาทสำหรับหมวดหมู่ที่ 2; 350 บาทสำหรับหมวดหมู่ที่ 3 และจะได้รับตัวอย่าง 10 ชิ้นที่ห่อแบบไม่ระบุชื่อที่มีคุณภาพดีเพียงพอที่จะสูบ นอกจากนี้พวกเขายังจะได้รับแบบฟอร์มที่สามารถรอกคะแนนได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 คะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดหมู่ 1 มากกว่า 35000

ข้อ 1 - สี ถือว่ามีคะแนน 100 คะแนน หากทุกส่วนของดอกไม้สะอาดและเห็นได้ชัดเจน ดอกดอกไม้ไม่มีกลิ่นเกสรอยู่บ้างและโครงสร้างของดอกไม้เป็นอากาศเพียงพอที่จะให้ผู้สังเกตสามารถกำหนดได้ว่าดอกไม้เป็นสุขภาพแข็งแรงหรือไม่ สีสดชื่นและเป็นธรรมชาติ (ไม่ใช่สีที่ถูกบังคับด้วยสารเพิ่มเติม) เป็นสีเขียว สีม่วง สีส้ม สีเหลือง เป็นต้น มีกลิ่นฉุนและเป็นคลาวด์ที่สว่างไสว และอาจมีเล็กน้อยสีคาบเพิ่มเติม มีชีวิตชีวาและเป็นการสัมผัสที่ดี

ถ้าโครงสร้างหลักมืด หมอบ น้ำตาล ดำ เทา แดง ปลอดภัยจะได้รับคะแนน 0 คะแนน

ข้อ 2 - การตัดแต่ง ถือว่ามีคะแนน 100 คะแนน เมื่อเกิดดเกสรทั้งหมดที่เห็นได้ต้องมีการครอบคลุมด้วยคลาวด์ใบโรย เกิดเป็นสิ่งที่ดีหากมีการเพิ่มลักษณะศิลปะแต่ไม่มีผลต่อน้ำหนัก ไม้กิ่งไม้เห็นได้เว้นแต่ว่ามันจะเป็นส่วนที่ผสมกับ ลักษณะและเป็นช่องทางกลาง คะแนน 0 คะแนน หากดอกไม้ไม่มีโครงสร้างที่หนาและมีส่วนที่ซ่อนอยู่ที่อาจซ่อนแซมหรือมี ข้อบกพร่องอื่น

3 - กลิ่น สำหรับหมวดนี้ไม่มีคะแนนใดๆ และคำตอบจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจ แคบอกว่ามีกลิ่น ไม่มีกลิ่นจนกว่าจะถูก บดหรือถูกเผา มีกลิ่นที่เตือนได้ว่า... (เขียนว่าอะไร)

4 - ผลกระทบ เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนบุคคลจึงจะไม่มีทำให้คะแนน แต่เพียงแคบรรยายประสบการณ์การใช้งาน ระบุว่า:

ยังไม่ได้ทดสอบ

ทดสอบแล้ว: บรรยายผลกระทบ: ช้ำ/เร็ว - ผ่อนคลาย/กระตุ้น/ชวนกลัว/กระทบต่อสมอง/เกี่ยวกับการหัวเราะ/อื่นๆ - ไม่มี ผลกระทบ/คล้ายกับระดับของฉัน/มีประสิทธิภาพมาก

ระบุวิธีการใช้งาน: สูดท้าย - บอง - ท่อ - ซิม - สูบ vape - กินดิบๆ - กินหลังการกระตุ้น THC - ดิมเป็นชา - อื่นๆ

การสูบซึ่งเน้นความราบรื่นในการหายใจจะเป็นเหตุผลในการให้คะแนนโดยคนที่สูบ 100% นูหรือแต่งแต้ม (ระบุชนิด กระจาย เช่น ช้ำว กัญชา เซลลูโลสตีรี่ อื่นๆ) บอง ท่อ หรือซิม 100 คะแนนหากเป็นการสูบที่ราบรื่นและอร่อย 0 คะแนน หากเป็นการสูบที่รุนแรงหรือไม่พอใจ มีรสเลว

ประเภท 5 - ราคา การเปรียบเทียบคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์กับความรู้สึกในมูลค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา 100 ราคาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่ดี 0 ราคาแพง ประสบการณ์คุณภาพต่ำ ไม่คุ้มค่า

ประเภท 2 ตั้งแต่ 10 ถึง 35000

1 - สีเหมือนกับประเภท 1

2 - การตัดแต่ง ถือว่าได้ 100 คะแนนเมื่อ calix ทั้งหมดมีการเคลือบด้วยคริสตัล เศษใบน้ำตาลใหญ่, ใบเล็กๆ และก้าน อาจมีอยู่ในอัตราส่วนที่ผสมเหตุผลไม่เกิน 20% ของน้ำหนักทั้งหมด ไม้ไม่มองเห็นเว้นแต่จะรวมอย่างดีกับลักษณะดูและเป็นช่องทางกลาง 0 คะแนนถ้าต้นกำเนิดไม่มีโครงสร้างที่สมมาตรโดยทั่วไปหรือเป็นความหนาแน่นเกินไป มีส่วนที่ซ่อนไว้ ที่ซ่อนโรคหรือข้อเสียอื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สัตว์เล็กๆ ที่หายากไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่สามารถพิจารณา การตัดแต่งได้ดีเช่นกัน

3 - กลิ่น เหมือนประเภท 1

4 - ผลกระทบ เหมือนประเภท 1

5 - ราคา เหมือนประเภท 1

หมวดหมู่ที่ 3

1 - สี ตรงกับหมวดหมู่ที่ 1

2 - การตัดแต่ง ถือว่ามีคะแนน 100 เมื่อทุกส่วนที่มองเห็นได้มีความสะอาดและเป็นสุขภาพดี ไม่ตะไคร่ไม่สามารถมองเห็น ได้น้อยจนถูกจำกัด ยกเว้นว่ามันจะผสมเข้ากับการมองเห็นได้ดีเพียงพอและใช้เป็นทางเลือกสำคัญ คะแนน 0 หากตุ้มมี โครงสร้างที่หนาเกินไป มีส่วนที่ซ่อนอยู่ที่ซ่อนโรคราหรือข้อบกพร่องอื่น ๆ ที่อันตรายต่อสุขภาพ หรือมีการติดเชื้อพยาธิใด ๆ

3 - กลิ่น เหมือนกับหมวดหมู่ที่ 1

4 - ผลกระทบ เหมือนกับหมวดหมู่ที่ 1

5 - ราคา เหมือนกับหมวดหมู่ที่ 1

ขณะที่เข้าร่วมการแข่งขัน:

กรรมการตัดสินของผู้ปลูก: ผู้ปลูกทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยสายพันธุ์ของตนจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกใน กรรมการตัดสินของผู้ปลูกในหมวดที่เข้าร่วม พวกเขาจะต้องชำระเงิน 1500 บาทสำหรับค่าจัดส่งและบรรจุภัณฑ์และพวกเขาจะได้รับแพ็คเกจไม้ระบุชื่อจำนวนจำกัดของตัวอย่างสุ่มในแต่ละหมวด และพวกเขาจะดำเนินการให้ความเห็นของพวกเขาในวิธีเดียวกับกรรมการตัดสินของสาธารณะ

กรรมการตัดสินกลุ่มผู้สนับสนุนชั้นสูง: สมาชิกในกรรมการตัดสินจะต้องชำระค่าบริการ 10,000 บาทและจะได้รับตัวอย่าง 3 หรือมากกว่าต่อหมวดต่อเดือนที่มีการแพ็คเกจไม้ระบุชื่อสำหรับทั้งเวลาที่เป็นระยะเวลาการแข่งขัน หากชำระเงิน 35,000 บาท จะได้รับตัวอย่าง 10 ตัวอย่างสำหรับแต่ละหมวดสำหรับทั้งระยะเวลาการแข่งขัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้มีสิ่งที่ดีเพื่อสูบ แต่สำคัญคือพวกเขาจะมีสิทธิ์ในการให้คำประกาศเหมือนกรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ พวกเขาจะได้รับแบบฟอร์มที่จะให้ใส่คำพูดของพวกเขาในวิธีเดียว

เมื่อการไหลตเสร็จสิ้นแล้ว คะแนนเฉลี่ยจะถูกสกัดออกมาสำหรับแต่ละกลุ่มผู้โหวต

ผู้โหวตต้องไม่สามารถเป็นนิรนามได้และชื่อของพวกเขาจะอยู่ใกล้กับคะแนน

ในจุดนี้ รวมของแต่ละกลุ่มผู้โหวตจะถูกลดลงดังนี้: การลดลง 75% สำหรับสาธารณะในการลงคะแนนทั้งหมด และการลดลง 50% สำหรับการลงคะแนนของเกษตรกร โดยในทางปฏิบัติคนที่มีความเห็น 100 คะแนนในแต่ละกลุ่มจะถูกพิจารณาว่ามีคะแนน $25 + 25 + 50 = 100$ คะแนนที่จะเกี่ยวข้องกับคำวิจารณ์เกี่ยวกับกลิ่นและผลกระทบ

การใช้โรงเรือนเพาะปลูกพืช เครื่องปลูกขนาดเล็กทำจากพลาสติก และเทคนิคอื่นๆ ที่จะระบุไว้ในแบบฟอร์มพิเศษจะลดคะแนนได้ถึง 5% - 10% หรือมากกว่านั้นตามกฎหมายเกณฑ์ที่กำหนด

นี่คือระบบ **Prempavee** เพื่อเริ่มต้นระบบการจัดอันดับคุณภาพสำหรับกัญชาในประเทศไทย

กฎพิเศษสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

แต่ละการแข่งขันจะระบุผู้ชนะในสายพันธุ์เดียวที่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้โดยตรง

การตัดสินในรอบชิงชนะเลิศจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คุณภาพเดียวกับการแข่งขัน แต่จะมีกรรมการตัดสินจำนวน 2 ประเภทใหม่:

1. ความมุ่งมั่นของ **POONF**: จะเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปลูกที่ไม่รู้จักในวันที่ไม่รู้จัก ทั้งหมดที่ต้องการเข้าร่วม **Ganja Cup** อย่างน้อยหนึ่งครั้งในสถานที่ปลูกของพวกเขา พวกเขาจะตรวจสอบบางอย่างและให้คะแนนกับฟาร์มการปลูกวิธีการและความสอดคล้องกับโครงการ ว่าการประเมินค่านี้จะเกิดขึ้นอย่างไร จะถูกกำหนดเมื่อมีการสร้างความมุ่งมั่นนี้

2. ความตอบสนองของลูกค้า: สายพันธุ์ทั้งหมดที่จะนำไปสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะปรากฏอยู่บน **Prempavee.com** และผู้ลงทะเบียนเว็บไซต์สามารถซื้อได้และให้คะแนนบวกหรือลบสำหรับแต่ละกรัม หมวด **1 +/-1** คะแนนต่อกรัม หมวด **2 +/- 1** คะแนนต่อ 2 กรัม หมวด **3 +/- 1** คะแนนต่อ 100 กรัม

ผู้ชนะเลิศของ **Ganja Cup** จะถูกตัดสินโดยเห็นสม

การแข่งขันแกนจากปลูกแบ่งเป็น 10 การแข่งขันและ 2 รอบชิงชนะเลิศ

1. การแข่งขันที่ 1 - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ออนไลน์หรือที่สถานที่ที่จะกำหนด)

2. การแข่งขันที่ 2 - กรกฎาคม พ.ศ. 2566

3. การแข่งขันที่ 3 - สิงหาคม พ.ศ. 2566

4. การแข่งขันที่ 4 - กันยายน พ.ศ. 2566

5. การแข่งขันที่ 5 - ตุลาคม พ.ศ. 2566

6. การแข่งขันที่ 6 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

7. การแข่งขันที่ 7 - ธันวาคม พ.ศ. 2566

รอบชิงชนะเลิศแรก - ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ที่สถานที่และสตรีม)

8. การแข่งขันที่ 8 - มกราคม พ.ศ. 2567

9. การแข่งขันที่ 9 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

10. การแข่งขันที่ 10 - มีนาคม พ.ศ. 2567

รอบชิงชนะเลิศสุดท้าย - เมษายน (4)/ 20/ 2567 (ที่สถานที่และสตรีม)

หากมีการจัดการแข่งขันในรอบต่อไป จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

แจ็กพอตของการแข่งขันจะถูกกำหนดโดยผู้สนับสนุน (เราจะพยายามทำแจ็กพอตขั้นต่ำของ 20,000 บาท (หรือสิ่งของมูลค่าสูงกว่า) สำหรับการแข่งขัน 3 รอบแรกและอย่างน้อย 35,000 บาท (หรือสิ่งของมูลค่าสูงกว่า) สำหรับการแข่งขันในระหว่างการแข่งขันที่มีผู้เข้าแข่งขันจะถูกแบ่งเป็นสองหมวดหมู่

1 มืออาชีพ

2 สมัครเล่น

ในช่วงการแข่งขันชนะเลิศ การแบ่งกลุ่มเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นและจะมีการแข่งขันระหว่างสองหมวดหมู่ในระดับเดียวกัน

สำหรับแต่ละหมวดหมู่ ในระหว่างการแข่งขันและการแข่งขันชนะเลิศ จะมีการเข้าร่วมแข่งขันในรูปแบบ "ใต้ 10,000 บาทต่อโลกรัม" - "ตั้งแต่ 10,000 ถึง 35,000 บาทต่อโลกรัม" - "เกิน 35,000 บาทต่อโลกรัม" และ "จากเมล็ดถึงสต็อน (การแข่งขันออนไลน์) โดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ระบุไว้ใน Ganja Cup จากผู้สนับสนุนและผู้บริจาค"

*ตัวอย่างความคิดเห็นของ POONF: โรงเรือนเพาะปลูกสามารถยอมรับได้เฉพาะหากสร้างโดยวิธีที่ไม่ใช้วัสดุที่อยู่ได้นาน เช่น ไม่มีพื้นผิวจากปูนซึ่งไม่สามารถถอนออกได้โดยไม่ทิ้งร่องรอย แต่โรงเรือนเหล่านี้จะถูกปรับแต่ให้ลดลงเพราะว่ามีผลกระทบต่อร่างกายของโลก เนื่องจากโรงเรือนเหล่านี้มักจะเสียใช้วัสดุพลาสติกและทรัพยากรอื่นๆ แต่กรณีที่ระบบหลังคาไม่ถือเป็นโทษคือในช่วง 50 วันแรกของการเจริญเติบโตของกัญชาเล็กๆ

เรื่องเดียวกันจะเกี่ยวกับการปลูกในกระถาง ยกเว้นหากวัสดุที่ใช้ทำกระถางเป็นเศษซีรามิค เซรามิค ไม้ หรือวัสดุอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ไม่มีพลาสติก แอสเบสตอส โลหะ ฯลฯ) และได้รับการยอมรับจากความเห็นชอบของ POONF

เกษตรกรที่พบว่าเผาพลาสติกในพื้นที่ของพวกเขา ใช้สารเคมี หรือทำลายสิ่งแวดล้อมในวิธีใดก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์และสูญเสียค่าธรรมเนียมที่จ่ายไว้ แต่หากต้องการ พวกเขาสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตาม